

Số: 16 /CT-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Năm 2018 là năm thứ ba thành phố Hà Nội triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với tinh thần huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh. UBND Thành phố đã chỉ đạo triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt chủ đề năm 2018: "*Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị*" thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Với nỗ lực phấn đấu của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố đã có sự khởi sắc mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt đời sống vật chất và tinh thần của người dân được quan tâm, chăm sóc, tạo đà thuận lợi thực hiện kế hoạch 2019 và kế hoạch giai đoạn 2020-2025. Để chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 an toàn, vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã:

I. Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và các chỉ đạo của Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2019, cụ thể:

1. Thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão, lũ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, công nhân các khu công nghiệp, nhân dân vùng xa, vùng khó khăn...

Tổ chức thăm hỏi các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, mừng Xuân, tổng kết năm, đón nhận phần thưởng thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống... cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, đơn vị.

Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên "tranh thủ" cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội...

Người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Đảng viên phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không xa hoa, lãng phí, phô trương, hình thức.

3. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/12/2018 về tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

4. Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ... Chú trọng quản lý tốt thị trường và giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu cơ gây tăng giá đột biến.

Bổ trí đủ phương tiện giao thông công cộng và bảo đảm an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn. Làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.

5. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng việc tổ chức mừng Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm để nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. Nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 12/12/2018 của Thành ủy Hà Nội về triển khai các hoạt động Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019:

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm; Phấn đấu hoàn thành mục tiêu công tác năm 2019; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể, chủ yếu sau đây:

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã:

a) Theo dõi, đánh giá sát nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố để chủ động có phương án hoặc đề xuất với UBND Thành phố biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt nguồn hoặc tồn ứ hàng hóa trước, trong và sau Tết.

b) Tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, kết nối giao thương, lưu thông, phân phối hàng hóa, đôn đốc các doanh nghiệp tự nguyện tham gia bình ổn thị trường, giá cả, chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đảm bảo chất lượng để cung ứng kịp thời, đầy đủ cho nhân dân với giá cả hợp lý và ổn định; tăng cường gắn kết triển khai hiệu quả, thiết thực các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp các chương trình bình ổn thị trường, kết nối các tỉnh, thành phố trong cả nước và thực hiện tốt Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

c) Kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về thị trường, giá cả, chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm, thông tin các điểm bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn; kiểm soát thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường.

d) Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức chu đáo, an toàn các Hội chợ Xuân, chợ hoa Tết ở từng khu vực theo đúng kế hoạch, bảo đảm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, văn minh thương mại, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.

e) Thực hiện chế độ báo cáo nhanh với UBND Thành phố và Bộ Công Thương theo đúng Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương.

2. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, các cơ quan liên quan tham mưu ban hành văn bản về mức kinh phí quà Tết đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn Thành phố.

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Công Thương, Cục Hải quan Thành phố, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã:

- Theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là đối với những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu. Tổng hợp tình hình giá cả thị trường trên địa bàn Thành phố, thực hiện chế độ báo cáo nhanh gửi Bộ Tài chính và UBND Thành phố để có biện pháp chỉ đạo, bình ổn giá kịp thời, kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm.

- Chỉ đạo các biện pháp kiểm tra, chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế, chấn chỉnh công tác hoàn thuế; quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ. Đảm bảo cân đối nguồn lực ngân sách, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi thường xuyên, đột xuất và chi cho các đối tượng chính sách theo kế hoạch. Tăng cường giám sát việc sử dụng công quỹ, tài sản công trong dịp Tết tiết kiệm, hiệu quả.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đảm bảo nguồn lực (bằng nguồn xã hội hóa) để tổ chức bắn pháo hoa theo đảm bảo tiết kiệm, an toàn, không sử dụng ngân sách theo đúng quy định tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ và các quy định liên quan.

4. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã:

a) Tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; kiểm tra, rà soát không để phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia giao thông; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, tập trung kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước vận tải, giá tàu, vé xe theo quy định; Giảm tai nạn giao thông; tập trung rà soát, chỉ đạo duy tu, sửa chữa, khắc phục nhanh các tuyến đường, tuyến phố, đèn tín hiệu giao thông bị hỏng hoặc không đủ điều kiện sử dụng.

b) Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa trong dịp Tết. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ các đầu mối giao thông (bến xe, nhà ga, cảng) và các trạm kiểm tra tải trọng phương tiện, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Có phương án sẵn sàng huy động phương tiện tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa đáp ứng kịp thời, thuận tiện, nhanh chóng, an toàn việc đi lại của nhân dân trong dịp Tết và vận chuyển hàng hóa đến các vùng xa trung tâm và những nơi khó khăn. Tổ chức phương tiện ứng trực, hỗ trợ, phục vụ hành khách về đón Tết với gia đình đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, công nhân tại các Khu công nghiệp, sinh viên, tuyệt đối không để người dân nhỡ tàu, xe không kịp về đón Tết.

c) Chủ trì, cùng các đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải, chủ đầu tư, các đơn vị chức năng của tỉnh lân cận lập phương án đảm bảo việc vận hành, lưu thông qua các trạm thu phí đường bộ (dự án BOT).

Tăng cường phân luồng, tổ chức giao thông, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông; bảo đảm trật tự, an toàn tại các bến xe, bến tàu, nhà ga và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp đỗ, dừng phương tiện không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, chở quá tải, quá số người quy định; xử lý các điểm trông giữ xe trái phép, sai phép, thực hiện sai quy định về giá dịch vụ, vi phạm lòng đường, lề đường. Dừng cấp phép (đào hè, đường) và dừng thi công từ ngày 25/01/2019 (20 tháng Chạp Âm lịch) đến hết Tết Kỷ Hợi năm 2019, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện hoàn trả hè, đường, đảm bảo thuận lợi giao thông và vệ sinh môi trường trong dịp Tết.

5. Sở Văn hóa và Thể thao:

a) Tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019), mừng năm mới 2019, Xuân mới Kỷ Hợi đảm bảo ấn tượng, nội dung chất lượng nghệ thuật cao và an toàn. Phối hợp các cấp, các ngành liên quan: tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phong phú, lành mạnh, phù hợp với tập quán dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân và khách du lịch, quan tâm đến vùng xa trung tâm và những nơi khó khăn; phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức các lễ hội đúng quy định.

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán và điều kiện sống của từng địa phương; Phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời các tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan. Tăng cường tuyên truyền, đấu tranh giảm các “hủ tục”, hoạt động phi văn hóa, xa hoa, lãng phí trong các lễ hội tự phát.

c) Phối hợp Sở Xây dựng thẩm định, tổ chức đồng bộ, thống nhất phương án mới về thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật trang trí đẹp, văn minh tại khu vực vườn hoa, cây cảnh, chiếu sáng trong dịp Tết Nguyên đán tại khu vực không gian đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố đi bộ, các công viên, quảng trường, tuyến phố chính và một số điểm trung tâm công cộng theo kế hoạch.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Xuân tại các địa phương, tuyên truyền, động viên nhân dân lao động, sản xuất đảm bảo thời vụ; Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tăng cường các biện pháp phòng, chống rét, chống hạn cho sản xuất vụ xuân; Chú trọng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt dịch bệnh lợn “châu Phi”, “lở mồm long móng” tránh lây lan diện rộng, chủ động dập dịch; chuẩn bị đủ nguồn phân bón, giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo chất lượng và các điều kiện cho ra quân sản xuất ngay từ đầu năm 2019. Tập trung chỉ đạo sản xuất lương thực, thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

b) Chủ trì triển khai đảm bảo hiệu quả kế hoạch trồng rừng ngay từ đầu năm 2019, trong đó tập trung địa bàn huyện Sóc Sơn; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2018-2019.

c) Phối hợp Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về sản xuất lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Thực hiện chế độ báo cáo UBND Thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

7. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính đề xuất ban hành Quyết định về việc tặng quà tới các đối tượng chính sách người có công, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, hỗ trợ gia đình thuộc diện hộ nghèo, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố; thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Phối hợp Sở Tài chính, Văn phòng UBND Thành phố tham mưu về cơ chế, mức kinh phí quà Tết phục vụ lãnh đạo Thành phố thăm các tập thể, cá nhân phục vụ các cuộc gặp mặt và hoạt động trước, trong và sau Tết. Phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, các đoàn thể, các

tổ chức xã hội và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.

b) Phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Sở Y tế và đơn vị liên quan tổ chức đưa những người tâm thần, lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa trên đường phố về các cơ sở bảo trợ xã hội. Tổ chức phục vụ tốt về mặt tinh thần và vật chất tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội và dạy nghề của Thành phố; tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ tại các doanh nghiệp.

8. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã:

a) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; có biện pháp bảo đảm khả năng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh dịch bệnh.

b) Tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra thường xuyên, đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ, chế biến thực phẩm, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả, bánh, kẹo, rượu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở giết mổ, kinh doanh gia cầm, thực phẩm nhập khẩu và đấu tranh chống thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho người dân.

b) Tăng cường quản lý giá thuốc chữa bệnh và giá các dịch vụ y tế, bảo đảm người nghèo, đối tượng chính sách được chăm sóc và khám chữa bệnh đúng chế độ quy định của Nhà nước và Thành phố. Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc tổ chức trực đáp ứng y tế 24/24 giờ, đảm bảo duy trì tốt việc khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân, đặc biệt trong trường hợp thương tích, tai nạn giao thông; tạo điều kiện, có chế độ hỗ trợ các bệnh nhân được đón Tết âm cúng, chu đáo tại bệnh viện.

9. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị đang thực hiện duy trì công viên cây xanh, chiếu sáng (nhất là các khu vực trụ sở Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố); xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn Thành phố; trang trí hoa, cây cảnh trên các khu vực trung tâm trên địa bàn Thành phố vào dịp Tết Dương lịch 2019, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

b) Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức thu gom, quét hút, tưới rửa đường, hè. Tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác, phế thải tồn đọng tại các khu dân cư, đường phố, thôn xóm, điểm công cộng; vận chuyển hết rác thải trong ngày, đặt thêm thùng rác, nhà vệ sinh công cộng ở các điểm tập trung đông người, khu vui chơi giải trí. Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Đẩy mạnh phong trào tổng vệ sinh toàn Thành phố; Chỉ đạo khơi thông các sông, mương, cống thoát nước thải.

c) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, chủ động tổ chức phát động và tổ chức triển khai thực hiện phong trào trồng cây trong dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức; Tiến hành rà soát, thực hiện trồng mới cây keo tạo cảnh quan, không gian xanh hai bên mái taluy dọc các đường và tuyến đường liên tỉnh vào Thành phố.

d) Chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Chủ đầu tư, đơn vị thi công đang thi công các dự án, công trình đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.

10. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, báo, đài của Thành phố:

a) Phối hợp chỉ đạo các cơ quan báo, đài và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền với hình thức phong phú, đa dạng, giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội, các sự kiện nổi bật của Thành phố năm 2018; nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, tổng thể giai đoạn 2016 - 2020. Tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ lao động, học tập, công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2019; Tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và lãnh đạo Thành phố.

b) Đặc biệt kiểm soát những thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh; Không để xảy ra tình trạng thông tin thất thiệt, làm thiệt hại về kinh tế, tâm lý người tiêu dùng; tuyên truyền các quy định về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường tuyên truyền sâu, rộng đến các tổ chức và nhân dân Thủ đô tổ chức đón Tết trang trọng, tiết kiệm, chống lãng phí...

c) Chỉ đạo các Báo, Đài của Thành phố xây dựng các chương trình phong phú, sinh động, phù hợp đời sống xã hội, phong tục tập quán và nhu cầu thông tin, giải trí ngày càng cao của nhân dân Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tuyên truyền, quán triệt tinh thần triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ của năm 2019 ngay sau khi kết thúc đợt nghỉ Tết.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội:

Phối hợp các cấp chính quyền có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn phù hợp và chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục triển khai đến học sinh, sinh viên, học viên vui chơi đón Tết lành mạnh; trọng tâm thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, hạn chế uống rượu, bia; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; Không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội; không thực hiện vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ hoặc các trò chơi nguy hiểm khác.

12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội:

a) Chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng đảm bảo đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp trước và sau Tết Nguyên đán; bảo đảm hệ thống máy giao dịch tự động (ATM) hoạt động an toàn, thông suốt, đặc biệt các máy ATM đặt tại các khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, trung tâm thương mại. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các dịch vụ thanh toán, tài chính phục vụ hoạt

động tiêu dùng sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và bảo đảm dịch vụ ngoại hối phục vụ khách du lịch.

b) Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Công an thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh tín dụng “đen”, đôi tiền mệnh giá nhỏ; nhất là tại nơi tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố.

13. Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan:

a) Xây dựng các phương án, tổ chức lực lượng ứng trực cụ thể, phù hợp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết; Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm lễ hội, vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người, đặc biệt tập trung đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm trong các ngày Tết từ ngày 30 tháng Chạp (đêm Giao thừa) (ngày 04/02/2019 đến ngày mùng Ba tháng Giêng (ngày 07/02/2019).

b) Phối hợp Sở Giao thông vận tải tăng cường lực lượng và phương tiện triển khai các giải pháp quyết liệt, kể cả các giải pháp tình thế đặc biệt nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn, kiểm chế tai nạn giao thông, giải tỏa kịp thời khi xảy ra ùn tắc, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

c) Phát động đợt cao điểm ra quân tập trung phòng, chống tội phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ trái phép từ nay đến hết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tăng cường phòng, chống buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. Tổ chức xóa các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, nhất là ở các quận, các khu đông dân cư; không để xảy ra các vụ trọng án, triệt phá các đường dây buôn lậu, buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán, tập trung đông người sử dụng ma túy, chất gây nghiện, cờ bạc, số đề, mại dâm, mê tín dị đoan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường lực lượng dân phòng tuần tra canh gác; ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, lừa đảo, vận chuyển hàng cấm, các hành vi vi phạm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự tại các đầu mối giao thông.

e) Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư và khu tập trung đông người (khu biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nơi thờ cúng đốt nhiều vàng mã...). Bảo đảm lực lượng, phương tiện, thiết bị, nhân lực, duy trì lệnh trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó, thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn.

14. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội:

a) Chủ trì, phối hợp Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tài chính tham mưu ban hành Quyết định về việc tặng quà tới các gia đình quân nhân tại Hà Nội đang công tác tại biên giới, quần đảo Trường Sa, vùng DK1

(nơi có phụ cấp đặc biệt 100%); tặng quà cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Tàu ngầm 182 Hà Nội, Lữ đoàn Tàu ngầm Bộ Tư lệnh Hải Quân.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt việc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (bằng nguồn kinh phí xã hội hóa) đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả.

c) Phối hợp Công an thành phố Hà Nội và các ngành, các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tổ chức lực lượng sẵn sàng phương án ứng phó xử lý các tình huống đặc biệt về trật tự, an ninh, cháy nổ hoặc thiên tai bất ngờ.

15. Cục Hải quan thành phố Hà Nội:

Tăng cường lực lượng phục vụ thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa, phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, thuận lợi cho khách quốc tế, Việt kiều đến sân bay Nội Bài trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chống buôn lậu và gian lận thương mại, phối hợp phòng chống lây lan dịch bệnh từ khách quốc tế vào nội địa thông qua cảng hàng không.

16. Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội:

a) Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá thu lợi bất chính. Kiên quyết xử lý (hành chính hoặc chuyển hồ sơ xử lý hình sự) các hành vi vi phạm quy định pháp luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc; vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

b) Thực hiện chế độ báo cáo nhanh với UBND Thành phố và Bộ Công Thương theo đúng Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương.

17. Thanh tra thành phố Hà Nội:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã: Tăng cường tổ chức tiếp công dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

18. UBND các quận, huyện, thị xã

a) Chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị trên địa bàn; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, các vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt các vụ việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ hoặc ma túy, chất gây nghiện trên địa bàn mình phụ trách.

b) Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động xử lý các vấn đề “nổi cộm” về dân sinh bức xúc; thực hiện tốt việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và công tác duy trì vệ sinh môi trường; vận động, tuyên truyền, đấu tranh bài trừ các hoạt động lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi, tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; kịp thời ngăn chặn mọi

hành vi gây rối, làm mất trật tự trị an như: đốt pháo nổ, đua xe; bê cảnh, hái lộc, phá hoại cây xanh. Tăng cường quản lý, sắp xếp, kiểm tra việc thu phí, giá dịch vụ tại các điểm trông giữ xe nhất là tại các điểm vui chơi công cộng, địa điểm tín ngưỡng đông người trên địa bàn.

c) Chủ động, phối hợp Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể Thành phố tổ chức các hoạt động phục vụ Tết trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn. Tổ chức chu đáo chế độ trợ cấp Tết tới các đối tượng chính sách xã hội và thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, vùng xa trung tâm và những nơi khó khăn; Phối hợp các tổ chức xã hội vận động các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tự nguyện giúp đỡ các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người lang thang cơ nhỡ để tất cả mọi người, mọi nhà cùng đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, đầm ấm.

18. Các Tổng công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố có liên quan:

Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Công ty THHH một thành viên Nước sạch Hà Nội và các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn; Các Tổng công ty: Vận tải Hà Nội, Du lịch Hà Nội, Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần và các doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm phối hợp Sở, ngành Thành phố triển khai tốt các nội dung liên quan; Xây dựng kế hoạch cung ứng điện, nước, hàng hóa thiết yếu, dịch vụ vận tải, bảo đảm đủ điện, nước sinh hoạt, phương tiện công cộng phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, nhu cầu của nhân dân trong những ngày Tết; bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra công tác an toàn, kịp thời xử lý các sự cố về điện, nước sinh hoạt, phương tiện đi lại; có phương án cấp điện dự phòng đối với các khu vực trọng điểm; phương án cung cấp đủ nước sạch cho các khu vực thường xuyên thiếu nước, không có nước khi gặp sự cố nhà máy, đường ống.

Các Công ty TNHH một thành viên: Thoát nước Hà Nội, Công viên cây xanh, Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, Môi trường đô thị và doanh nghiệp đang thực hiện công tác duy tu, duy trì dịch vụ công ích từ nguồn vốn ngân sách, tăng cường công tác duy tu, duy trì đảm bảo khối lượng và chất lượng công việc theo yêu cầu, quy định.

Bưu điện Hà Nội, Viễn thông Hà Nội, các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn: Đảm bảo thông tin liên lạc, dịch vụ viễn thông ổn định, kịp thời, thông suốt phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành Thành phố; đặc biệt nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao của nhân dân trong dịp Tết.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội Thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí

thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019; Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 12/12/2018 của Thành ủy và Chỉ thị này trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chuẩn bị phục vụ Tết của đơn vị.

Các Sở, ban, ngành căn cứ các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương theo từng lĩnh vực liên quan về phục vụ Tết, chủ động triển khai, thực hiện tích cực, hiệu quả; Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, quy chế, quy trình làm việc từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện cụ thể hóa nội dung công tác năm 2018 ngay từ những ngày đầu năm mới, Xuân mới Kỷ Hợi năm 2019 bằng các chương trình, kế hoạch công tác.

Chế độ báo cáo: Báo cáo tổng hợp các nội dung công tác chuẩn bị trước Tết, gửi UBND Thành phố trước ngày 25/01/2019; Báo cáo nhanh kết quả hoạt động 03 ngày Tết gửi trước 09 giờ 00 ngày 06/02/2019 (mùng 2 Tết); Báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết gửi trước 09 giờ 00 ngày 07/02/2019 (mùng 4 Tết).

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- UB Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội;
- Các Ban của Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Cấp ủy, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Tổng công ty: Điện lực Hà Nội, Vận tải Hà Nội, Thương mại Hà Nội, Du lịch Hà Nội;
- Bưu điện, Viễn thông Hà Nội;
- Công ty: Nước sạch Hà Nội, Thoát nước Hà Nội, Công viên cây xanh, Chiếu sáng và Thiết bị ĐT, Môi trường đô thị;
- Đài THVN, Đài TNVN, Báo Nhân dân, Công TTĐT Chính phủ; TTXVN Phân xã HN;
- Các Báo, Đài Phát thanh và TH Hà Nội, Công Thông tin điện tử Hà Nội;
- VPUB; CVP, các PCVP, các phòng, ban, TT;
- Lưu: VT, KT Ngân. *AL*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Chung

(160)